

6. โครงการในอนาคต

บริษัทและบริษัทย่อยมีแผนในการขยายธุรกิจและฐานลูกค้าสำหรับปี 2558 – ปี 2559 ดังต่อไปนี้

1. ลงทุนในรถบรรทุกหัวลาก-หางพ่วง

บริษัทมีแผนขยายการให้บริการขนส่งในประเทศด้วยรถบรรทุกหัวลาก-หางพ่วง ซึ่งเป็นบริการส่วนเพิ่มเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่ใช้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ที่ต้องการให้บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้ดำเนินการขนส่งสินค้าจากโรงงานไปที่ท่าเรือ/ท่าอากาศยาน หรือจากท่าเรือ/ท่าอากาศยานไปที่โรงงาน ซึ่งปัจจุบันในบางช่วงเวลาจำนวนรถบรรทุกไม่เพียงพอที่จะให้บริการแก่ลูกค้า โดยบริษัทจะติดต่อกับผู้ประกอบการรถบรรทุกหัวลาก-หางพ่วง (Sub-Contract) รายอื่นให้มารับงานต่อไป เพื่อให้สามารถรองรับความต้องการใช้บริการรถบรรทุกขนส่งอย่างเพียงพอ บริษัทจึงมีแผนเช่าซื้อรถบรรทุกหัวลากจำนวน 20 คัน และหางพ่วงจำนวน 20 คัน โดยคาดว่าจะต้องใช้เงินลงทุนรวมประมาณ 80 ล้านบาท ซึ่งแหล่งเงินทุนจะมาจากกระแสเงินสดจากการดำเนินงานและการระดมทุนเสนอขายหุ้นต่อประชาชนครั้งแรก (IPO)

2. ขยายการให้บริการคลังสินค้า

บริษัทมีแผนขยายการให้บริการคลังสินค้าเพิ่มจากการให้บริการบริหารจัดการขนส่งระหว่างประเทศในปัจจุบัน เพื่อให้สามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้ครบวงจรมากยิ่งขึ้น โดยบริษัทเล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจเพื่อเป็นการต่อยอดการให้บริการในปัจจุบัน เนื่องจากบางครั้งลูกค้าที่นำเข้ายังไม่พร้อมที่จะรับสินค้าเข้าที่โรงงาน หรือลูกค้าที่ส่งออกต้องการหาที่พักสินค้าก่อนที่จะบรรจุลงเรือ หรือทำให้บริษัทบริหารจัดการสินค้าของผู้นำเข้า/ส่งออกให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้การจัดระวางเรือเกิดประโยชน์สูงสุด เป็นต้น บริษัทจึงมีแผนที่จะซื้อที่ดินและสร้างเป็นคลังสินค้าขนาดประมาณ 9,000 ตารางเมตร เพื่อให้ลูกค้าเช่าพื้นที่เพื่อจัดเก็บสินค้า โดยคาดว่าจะใช้เงินลงทุนประมาณ 150 ล้านบาท ซึ่งแหล่งเงินทุนจะมาจากกระแสเงินสดเสนอขายหุ้นต่อประชาชนครั้งแรก (IPO)

3. ขยายลานจอดรถรถบรรทุกหัวลาก-หางพ่วง

บริษัทมีแผนขยายลานจอดรถรถประมาณ 4,000 ตารางเมตร ที่หน่วยให้บริการแหลมฉบัง เพื่อรองรับจำนวนรถหัวลาก-หางพ่วงที่เพิ่มขึ้น โดยคาดว่าจะใช้เงินลงทุนประมาณ 10 ล้านบาท ซึ่งแหล่งเงินทุนจะมาจากกระแสเงินสดเสนอขายหุ้นต่อประชาชนครั้งแรก (IPO)

4. พัฒนาระบบสารสนเทศ

บริษัทอยู่ระหว่างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อช่วยให้กระบวนการทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยบริษัทว่าจ้างบริษัทภายนอกเป็นผู้พัฒนาระบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน โดยการพัฒนาระบบจะแบ่งเป็น 2 Phase คือ การพัฒนาระบบงานภายในบริษัทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงข้อมูลและลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน ซึ่งคาดว่าจะเริ่มติดตั้งระบบและใช้งานได้ประมาณต้นปี 2559 สำหรับ Phase ต่อมาจะเป็นการพัฒนาระบบงานให้สามารถทำงานออนไลน์ได้ ทั้งนี้ คาดว่าการพัฒนาจะใช้เงินลงทุนรวมประมาณ 10 ล้านบาท ซึ่งแหล่งเงินทุนจะมาจากกระแสเงินสดจากการดำเนินงานและการระดมทุนเสนอขายหุ้นต่อประชาชนครั้งแรก (IPO)

โครงการในอนาคตดังกล่าวจะเป็นส่วนสนับสนุนให้การบริการของบริษัทและบริษัทย่อยครบวงจรมากยิ่งขึ้น ทำให้สามารถรองรับความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้น และจะเป็นส่วนกระตุ้นให้ธุรกิจเติบโตขึ้น